



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๘, ๙๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จะแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตามลำดับที่ในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือเท่านั้นที่จะมีสิทธิขอใช้บัญชีการสอบคัดเลือกในครั้งนี้อองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีได้

๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชี ถ้าผู้นั้นแจ้งขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกินจำนวน ๒ เท่าของอัตราว่าง และจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก

๕. หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือในครั้งนี้อาจคุณสมบัติตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือได้ประกาศรับสมัครไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่ต้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัญ แสงทริฎูภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
 ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 (แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖)

.....

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๔-๓-๐๑-๓๔๑๐-๐๑ สังกัด สำนักปลัด
 ผลคะแนนการสอบคัดเลือกฯ

เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - นามสกุล	ผลคะแนนการสอบคัดเลือกฯ				คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
		ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (๑๐๐)	ภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐)	ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (๑๐๐)	คะแนนรวม (๓๐๐)		
๐๐๑	จำสิปเอกนิรุทธิ์ สุขศรี	๗๒	๗๔	๗๙	๒๒๕	๗๕	สอบได้ลำดับที่ ๑

 // รองนายก อบจ.

(นายชัย แสงศิริภูภาค)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลสมอพล